



# กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 340/2553

12 พฤษภาคม 2553

ก.เกษตรฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นปี 2553 “ธีระ” ชี้ช่องดึงเกษตรกรมีส่วนร่วม เร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตรของประเทศ

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่กรมส่งเสริมการเกษตรนำเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 7 สาขาอาชีพ กรรมการสมาคมเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ และผู้แทนชมรมผู้ผ่านการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต และคณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกรเข้าพบ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้นำเกษตรกรหรือเป็นเกษตรกรชั้นนำ ที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลไก สำคัญ ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชน ที่จะเข้าร่วมเป็น กำลังสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้เน้นย้ำมาโดยตลอดในการพัฒนาองค์ความรู้และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยได้แบ่งแยก ภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มมูลค่าขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ ยังมีนโยบายในการสนับสนุน ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเกษตรที่สำคัญ 4 ด้าน คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้วยกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ พัฒนาแผนชุมชนเพื่อพัฒนากิจการเกษตรให้สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นมืออาชีพด้านการเกษตรทดแทน เพื่อให้ภาคการเกษตรพลิกฟื้นกลับมาแข็งแกร่งต่อไป

“กระทรวงเกษตรฯหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องการ ให้เกษตรกรดีเด่นทุกท่าน นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้กับภาคการเกษตรในท้องถิ่นของตนเอง รักษาความรู้ที่ได้ฝึกอบรมมาใช้ อย่างเป็นประโยชน์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปฝึกอบรมและบอกต่อกับเกษตรกรรุ่นต่อไป” นายธีระ กล่าว